

ที่ ฮฟ. 0114 / 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีมติให้ซื้อเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนการผลิต กับ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ประเทศจีน) จำกัด (HWA FONG RUBBER (CHINA) CO.,LTD. “ HFC “ และ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ซูโจว) จำกัด (HWA FONG RUBBER (SU ZHOU) CO.,LTD. “ HFZ “) รวมมูลค่าไม่เกิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้มูลค่ารวมของรายการเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัท ฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

สัญญาซื้อเครื่องจักรแม่พิมพ์และอุปกรณ์

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย

- บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ (ประเทศจีน) จำกัด
(HWA FONG RUBBER (CHINA) CO.,LTD. “ HFC “
- บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ (ซูโจว) จำกัด
(HWA FONG RUBBER (SU ZHOU) CO.,LTD. “ HFZ “)

ผู้ซื้อ

- บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) “ HFT”

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (HFR) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 50.42 ของบริษัท ฯ “ HFT” และถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด “ HFC “และบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว) จำกัด (HWA FONG RUBBER (SU ZHOU) CO.,LTD. “ HFZ “)

ผู้ขายและผู้ซื้อมีกรรมกรร่วมกันได้แก่

- นายเชียว จิ้น หลง ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว) จำกัด
- นางสาวอู๋ ผี๋น อี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และกรรมการของบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว) จำกัด

ลักษณะทั่วไปของรายการ

สัญญาซื้อเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตโดยใช้วิธีการทางเทคนิคการผลิต หมายรวมถึงกระบวนการและวิธีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานเดียวกันและข้อมูลอื่นซึ่งจำเป็นต่อความสามารถในการผลิตยาง

ระยะเวลา

ภายในไตรมาส 4 ปี 2562

มูลค่ารวมของรายการ

ไม่เกิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

วิธีการชำระเงิน

ชำระตามรายการเครื่องจักร

แหล่งเงินทุน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

บริษัท ฯ ทำสัญญาซื้อขายเครื่องจักร แม่พิมพ์และอุปกรณ์ กับ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ซูโจว) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฮั่วฟง โดยเกณฑ์ในการกำหนดราคาต้นทุนบวกกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด ตามสัญญาบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ประเทศไทย)

จำกัด และ บริษัท ฮั่วฟง รีบเบอร์ (ฮูโจว) จำกัด ผู้ขายจะเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรแม่พิมพ์และ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ขบวนการผลิต วิธีการผลิต โดยบริษัท ฯ จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อสินค้าและขยายตลาด
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะทำให้บริษัท ฯสามารถแข่งขันกับบริษัท ผู้ผลิตรายอื่น โดยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ
จึงมีความจำเป็นต้องสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียงในที่ประชุม มีมติเป็นเอก
ฉันท์ ในการซื้อเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ กับบริษัท ฮั่วฟง รีบเบอร์ (ประเทศจีน) จำกัด และ บริษัท
ฮั่วฟง รีบเบอร์ (ฮูโจว) จำกัด ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนพิจารณาเห็นว่า การเข้าทำรายการ
ดังกล่าว ส่งเสริมการทำธุรกิจของบริษัท ฯ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ของแสดงความนับถือ

(นายเชิน กั๋ว หรง)

ประธานกรรมการ